

Hội nghị Trung ương 7



18/06/2023

1. Trung ương 7: Những dấu hiệu tàn cuộc
2. Hoạt cảnh lấy phiếu tín nhiệm: “Đừng thấy đỏ mà tưởng là chín!”
3. Chống tham nhũng - Tổng bí thư lại... ‘nói trắng’
4. Khi ‘cán bộ, công chức sợ trách nhiệm, co cụm, cầu an’

Trung ương 7: Những dấu hiệu tàn cuộc

18/05/2023

[Trần Đông A](#)

Capture à partir de : voatiengviet.com



Câu chuyện ông Trọng muốn đẩy ông Chính về vườn không mới và cũng chẳng có gì gây sốc.

Hội nghị hai ngày rưỡi qua được giới phân tích Hà Nội đánh giá là nhạt hơn cả chung kết bóng đá SEA Games 32. Màn diễn cung đình vẫn “tuồng cũ, kếp cũ”. Kết quả là “tấp rác xuống thảm” (sweep it under the carpet) để Đảng tiếp tục trận kéo co chia chác lợi quyền trên thượng tầng.

Hội nghị giữa nhiệm kỳ của ĐCSVN khóa 13 (TU'7) diễn ra từ 15/5 đến 17/5/2023. Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng đã [yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị](#)

thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là hệ thống cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp. TBT vẫn riết ráo, *kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người sa vào tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn...* Nhưng sau hai ngày rưỡi, TBT vẫn không, theo đồn đoán của dư luận, “kiên quyết loại bỏ” được Thủ tướng Phạm Minh Chính sau khi đã có sự thỏa hiệp nội bộ.

Trước kỳ họp vừa qua, dư luận nói tới 3 “quả bom nổ chậm”: i) Quyết tâm của Tổng bí thư (TBT) đẩy Thủ tướng ra khỏi “Tứ trụ” liệu có thành công? ii) Sự phản đòn của phe Thủ tướng – thông qua lá đơn (công khai) tố giác Lê Minh Hưng, cánh tay phải của TBT – phát huy hiệu quả đến mức nào? và iii) Nội tình lãnh đạo Ba Đình sau TU7 rồi sẽ ra sao? Bài phát biểu lúc tàn cuộc kỳ họp này cho thấy, ban lãnh đạo Ba Đình đã đạt được thỏa hiệp “quét tấp” toàn bộ rác rưởi nội bộ “xuống dưới thảm” để tiếp tục chia chác lợi quyền. Nhưng qua khẩu khí của TBT, có thể dự đoán, Đảng vẫn tiếp tục chuẩn bị khởi tranh cho một vòng đấu mới, sắt máu và quyết liệt hơn.

Câu chuyện Thủ tướng về vườn

Câu chuyện ông Trọng muốn đẩy ông Chính về vườn không mới và cũng chẳng có gì gây sốc. Không mới, vì trước Tết nguyên đán Quý Mão, tin đã cho hay là cả ông Phúc lẫn ông Chính đều đã “được ép” để viết đơn xin từ chức, nhưng đơn của ông Phúc “ưu tiên” xét trước. Hơn nữa Tổng Trọng cũng phải “dò đá qua sông”, bởi vì lấy một quyết định từ thượng tầng Ba Đình – đẩy một trong những “yếu nhân” của “Tứ trụ” về vườn – vào lúc năm cùng tháng tận như thế thì không thể nói là “nhân văn” mà cũng chẳng thể coi là “tình lý” chút nào.

Chẳng gây sốc, vì cái gọi là “nhân văn, tình lý” ấy chẳng qua là luận điệu “dân túy” của Tổng Trọng khi mượn diễn đàn tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 13/5/2023 để đay nghiến những kẻ đã “cao chạy xa bay” để lại hậu quả cho các bên liên đới: “*Cán bộ, nhất là khi có quyền, có chức dễ lợi dụng để chắm mút, đó là nói nhẹ, nói nặng là ăn cắp, ăn cướp của dân. Cấu kết với nhau nhằm tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng, làm cho Đảng mất uy tín, làm cho Nhà nước mất uy tín*”. Ông Trọng còn đe nẹt “nhưng trốn cũng không được đâu. Ta sẽ xử vắng mặt và tòa đã xử vắng mặt rồi”. [“Khi anh \(chi?\) không còn là công dân mà đã trở thành tội phạm thì các nước không có quyền chửi cháp”](#). Tầm ngắm “nhân văn, tình lý” này rõ ràng đã hướng vào Phạm Minh Chính và Nguyễn Thanh Nhàn, nếu những ai từng theo dõi bản tin từ mấy tờ báo phản gián của Israel cách đây hơn nửa năm.

Câu chuyện hạ bệ ông Chính lần này còn bị kẹt bởi kế hoạch của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã mời ông Chính sang dự Hội nghị G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19 đến 21/5. Lần gạt ông Phúc trước Tết đã bị mang tiếng, vì phạm vào chuyện đạo lý của người Việt, còn lần này là chuyện liên quan đến bang giao quốc tế. Lần trước 30% trung ương bỏ phiếu ủng hộ ông Phúc ở lại. Lần này liệu bao nhiêu phần trăm quyết định đẩy ông Chính ra đi? TBT còn tính tiếp, Nhật Bản chứ không phải là Indonesia! Ông Phúc thăm Jakarta tháng trước thì tháng sau bị thất sủng.

Hơn nữa, đất nước hiện nay đang lộ rõ tình trạng kiệt quệ, đâu đâu cũng nghe các doanh nghiệp và người dân ca thán về khó khăn chồng chất. Nợ của doanh nghiệp lên tới 240%, lãi suất thật (trừ lạm phát) lên tới 6% và mới đây có giảm nhưng cũng trên 3%, cho nên doanh nghiệp không trả nợ được, phải bán cho người nước ngoài là điều nguy hiểm. Toàn bộ thể chế lâm

vào bất ổn kèm theo những hệ lụy ngoài “tầm với” của Đảng. Chế độ ngày càng lung lay trước quốc nạn tham nhũng, tha hoá quyền lực mang tính hệ thống, người dân mất hết phương hướng và xã hội thì rối loạn. [Chẳng còn mấy ai tin vào câu bùa chú của ông Trọng](#): “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Các cú “phản đòn” có hiệu quả?

Chỉ riêng việc TBT ngồi xồm trên điều lệ đảng, bám ghế suốt ba nhiệm kỳ, Tổng Trọng chính là sâu chúa trong bầy sâu, ăn vào lĩnh vực béo bở nhất là tham nhũng quyền bính. Tay chân bộ hạ thân tín nhất của ông trực tiếp gom củi đốt lò như cố Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh là loại sâu gộc với biệt phủ, đất đai, lũng mộ nguy nga đồ sộ. Trùm Công an tay kiếm bạo tàn của Đảng thì ăn bò dát vàng giá hàng ngàn đô. Mấy ngày trước đây, báo chí “lề phải” vô tình đưa hình ảnh Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội Chính, [đeo đồng hồ Patek Philippe World Time Mecca, giá trị hàng trăm ngàn đô la](#), sau đó đã buộc phải xóa đi.

Một lần nữa có thể khẳng định, lời đe nẹt của Tổng Trọng khi tiếp xúc với cử tri về việc bà Nhân trốn đâu cho thoát và câu nhấn nhủ “tay đã nhúng chàm thì tốt nhất xin thôi” hẳn là thông điệp gửi đến ngài Thủ tướng chứ không ai khác. Đồng thời những thông điệp được nhắc đi nhắc lại nhiều lần ngay trước Hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ này và kỳ họp thứ 7 của Quốc Hội cũng là sự định hướng công khai cho các Ủy viên trung ương và Đại biểu Quốc hội thi hành đòn quyết định cuối cùng là bỏ phiếu tín nhiệm các thành viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư, các chức danh do Quốc hội bầu trong kỳ họp lần này.

Trước mỗi đe dọa sống còn ấy, hiển nhiên phe Thủ tướng không ngồi yên “chịu trận”. Gần nửa năm nay, [câu chuyện về Hồ Mậu Ngoạt](#), Trợ lý của Nguyễn Phú Trọng từng dậy sóng trên mạng xã hội. Sau đợt giạt đổ “domino” Hồ Mậu Ngoạt, cú “phản đòn” tiếp theo trước thêm TU’7 là đơn tố cáo Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, cánh tay phải thứ hai của Tổng bí thư sau khi Ngoạt “rớt đài”. Tội trạng của Hưng trong lá đơn được tập thể cán bộ của Ngân hàng Nhà nước đứng tên cho thấy sự lũng đoạn của nhóm lợi ích được phe Tổng bí thư “chống lưng” [có sức tàn phá nền kinh tế nói chung và hệ thống các Ngân hàng cả trong lẫn ngoài Nhà nước ghê gớm như thế nào](#).

Nhưng cuối cùng, liệu Thủ tướng có thoát nổi vòng vây đang giăng mắc quanh ông? Khuyết điểm và trách nhiệm của Phạm Minh Chính trong vai trò điều hành chính phủ thì chất chồng như núi. Thủ tướng có đến 2 phó Thủ tướng bị cách chức, hàng tá Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh bị bắt giam, kỷ luật. Kinh tế đất nước lụn bại, GDP giảm thê thảm, địa ốc đóng băng, có nguy cơ vỡ bóng, tài chính tín dụng bết bát... Cộng thêm những dính dáng cá nhân với Nguyễn Thanh Nhàn và các quan chức Quảng Ninh mà chứng cứ [đang trong tay Bộ trưởng Công an Tô Lâm](#), sau khi ông Lâm điều Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đào xới “sân sau” của ông Chính. Cho nên, có thể lần này, cả Tổng bí thư lẫn Thủ tướng cũng chưa thể “bung hết chiêu”. Theo giới quan sát trong nước, kể cả ông Hồ Chí Minh có sống dậy chắc cũng khó có thể dàn xếp nội bộ rồi như canh hẹ trong lúc này.

Hậu TU’7... rồi sẽ sao nữa?

Trong thư một nhà nghiên cứu gửi cho Phạm Minh Chính có trình bày hiện tình đất nước: *“Căn bệnh nguy hiểm đang lan truyền phổ biến hiện nay trong toàn bộ hệ thống công quyền, không trừ một cấp nào là căn bệnh SỢ... Biểu hiện SỢ hiện nay là tình trạng rất không bình thường, vì người ta sợ nói thật, sợ nghe nói thật và sợ làm thật. Nguyên nhân gây ra tình trạng này nằm ở Ban lãnh đạo quốc gia, vì thế việc khắc phục phải bắt đầu từ Cấp lãnh đạo cao nhất của đất nước. Về mặt quản lý vận hành nền kinh tế, ai ai cũng biết “lợi ích là dầu nhờn của bánh xe kinh tế”. Bức thư nhắc lại “Sử ký Tư Mã Thiên”: “Thiên hạ hi hi giai vì lợi lai, thiên hạ nhượng nhượng giai vì lợi vãng” (Người trong thiên hạ tất bật, bận rộn đều vì chữ lợi mà đến, người trong thiên hạ rối ren, hỗn loạn đều vì chữ lợi này mà bỏ đi). Điều này có nghĩa là: động lực của hầu hết mọi hoạt động kinh doanh là lợi ích kinh tế của cả doanh nghiệp cũng như của người dân.*

Nhưng Nguyễn Phú Trọng và nhóm lợi ích của ông đã thành công trong việc triệt tiêu mọi động lực phát triển kinh tế. Phía sau những “lục đục” nội bộ là cả một “thập kỷ mất mát” của quốc gia, mà mỗi người dân và doanh nghiệp phải gánh chịu. Đảng cũng phải công nhận tất cả là do “bất ổn kinh tế vĩ mô và thể chế”. Nguyên nhân quan trọng nữa cần rút ra là những người cộng sản làm cách mạng giành lấy quyền lực nhằm thực hiện “ý chí chung” nhưng đã “thất bại” và trong điều kiện chuyển đổi sang thị trường quyền lực đã bị tha hoá, không được kiểm soát hiệu quả. Quyền lực tuyệt đối bị lợi dụng mang tính hệ thống cho mục đích riêng của các quan chức khi thiếu cơ chế đối trọng và người dân không được giám sát. ĐCS [dần dà trở thành tổ chức Mafia, giống như Tam Hoàng bên Trung Quốc, hay Cosa Nostra bên Ý.](#)

Ngoài ra, theo các chuyên gia nước ngoài, hệ thống nào theo đuổi mô hình một người lãnh đạo đảng và một nhóm “a dua” hòa với nhau thâu tóm hết quyền lực về một người hay về nhóm của mình thực ra là không hay, là độc hại cho đảng đó, và nếu đảng đó cầm quyền, thì sự tác hại đó sẽ ảnh hưởng lâu đến việc quản lý, lãnh đạo quốc gia. Làm cái gì cũng phải có cái phanh, ngay ở trong đảng cũng phải có sự cân bằng, nếu tất cả về hòa cho một phe mạnh, và phe mạnh thao túng hết quyền lực về tay mình, không có một cái phanh nào, bộ cản nào để hạn chế quyền lực của họ, [thì việc đó tự động sẽ dẫn đến nguy cơ của lạm quyền, của chuyên quyền và sai trái.](#)”

TU’7 họp chưa tới ba ngày là điều bất bình thường. Thời gian hội nghị giữa nhiệm kỳ ở các khóa trước là gấp đôi, gấp ba như thế (TU’12 họp 6 ngày, TU’11 họp 10 ngày). Nhân sự trong các kỳ họp TU’7 bao giờ cũng là nội dung then chốt, vì phải đưa danh sách các candidate cho Đại hội tới “lên thớt”. Nhưng vấn đề nhân sự lần này được thông báo sẽ chuyển sang TU’8 (tháng 10/2023). Trì hoãn bàn chuyện quan trọng nhất – từ TU’6, chuyển sang TU’7, nay lại đẩy lùi tiếp – cho thấy cuộc đấu tranh quyền lực trên thượng tầng Ba Đình đang vào hồi quyết liệt và chưa ngã ngũ. Điều khôi hài là, nếu việc bỏ phiếu tín nhiệm nhằm làm trong sạch bộ máy vì nước vì dân thì rất cần công khai cho quốc dân được biết, nhưng rõ là không phải như vậy, vì [Quy định 96 đóng khung](#): “Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư được công khai trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng”.

Hoạt cảnh lấy phiếu tín nhiệm: “Đừng thấy đỏ mà tưởng là chín!”

Báo chí Việt Ngữ Hải ngoại theo dõi khá sát sao diễn biến Hội nghị Trung ương 7, dự đoán, bình luận tập trung vào việc Phạm Minh Chính còn tại vị hay sẽ rút đài. Nơi dẫn ý kiến chuyên gia, nơi có nguồn tin riêng, nơi quan sát thông tin, hình ảnh từ báo chí trong nước tinh tế đến từng ngón tay của Thủ Chính và Tổng Trọng. Nhưng như Tổng Trọng đã lừng lơ nhắc nhở trong phát biểu kết luận hội nghị “Đừng thấy đỏ mà tưởng là chín!”.

Thông tin báo chí lẽ phải về hội nghị này cũng như các hội nghị khác của đảng đều dài thườn thượt nói như dân gian là dài như... nhưng toàn là chữ nghĩa sáo rỗng, kể lể đầu việc mà chẳng có nội dung. Lần này Tổng Trọng lại học đâu ra cách nói bí ẩn cầu kỳ mà người đọc hóm hỉnh có thể nghĩ tếu táo kiểu Hồ Xuân Hương. Công tác Cán bộ lãnh đạo quốc gia mà lại “có vào, có ra, có lên, có xuống” (1).

Ai vào, ai ra, ai lên, ai xuống? Để hiểu được số phận Phạm Minh Chính ra sao, hậu trường chính trị của màn lấy phiếu tín nhiệm này là gì, phải vận dụng bí kíp tư duy của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu “Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm!”

Nếu so sánh với hình ảnh uất ức đến gần như “đẫm lệ” của cuộc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên không hạ bệ được “đồng chí X” thì những hình ảnh “tình thương mến thương” trong phiên bế mạc cho thấy, hội nghị đã thành công theo ý muốn của Tổng Trọng và có người phải “Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm”.

Hội nghị Trung ương 7 chỉ là phân cảnh trong hoạt cảnh nhiều màn lấy phiếu tín nhiệm. Phạm Minh Chính chỉ là một quân cờ

trong việc sắp xếp lại bàn cờ tứ trụ, Ban Bí Thư, Bộ Chính Trị nửa nhiệm kỳ còn lại khóa này và cho cả khóa mới.

Có ý kiến cho rằng, thông tin tháng 5 này Phạm Minh Chính sẽ đi dự hội nghị G7 ở Nhật, cho thấy, ông Thủ có thể trụ hạng, tứ trụ sẽ không thay đổi trong thời gian tới. Nhớ lại tháng 12-2022, Chủ Tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đầu tháng đi Hàn Quốc, cuối tháng đi Indonesia đều hoành tráng long trọng theo nghi lễ cấp nhà nước, nhưng chỉ hơn 10 ngày sau đã từ chức, thành “người tử tế”. Việc Phạm Minh Chính dự hội nghị G7 chỉ là ngồi ghế châu rìa thì đâu có là cái đỉnh rì gì!

Gần đây, Phạm Minh Chính xuất hiện trên báo chí rất thưa thớt với những công việc, sự vụ, chứ không còn phải “ướt đẫm mồ hôi” đi kiểm tra hay hoành tráng làm việc trực tuyến với cán bộ xã, phường, cũng thiếu hẳn tự tin dũng dạc “sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì!” như lần đi Mỹ.

Điều vi diệu của quy định 96 về lấy phiếu tín nhiệm lần này là mở ra những ngưỡng phiếu tín nhiệm khá cụ thể và cách sử dụng kết quả rất rộng rãi và uy lực, quyền lực cấp trên mạnh mẽ hơn trước.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm có thể là điều kiện để cấp trên quy hoạch, bố trí nâng chức, hạ chức, cho từ chức ai đó mà không nhất thiết phải đưa ra bầu bán, bỏ phiếu trong BCH TƯ như trước đây.

“Quy định 96 nêu rõ kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Những trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn.

Xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định.

Những trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác (thấp hơn) mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm”.

Từng thất bại hai lần trước BCH TƯ trong lấy phiếu tín nhiệm với “đồng chí X” và đưa Vương Đình Huệ và Nguyễn Bá Thanh vào BCT, Tổng Trọng hẳn rút nhiều kinh nghiệm và thấm nhuần bài học nghe đâu rằng của Lê Nin là “điều quan trọng không phải người bỏ phiếu mà là người kiểm phiếu”. Gần đây Tổng Trọng đã có trong tay cả người bỏ phiếu lẫn người kiểm phiếu nên ai ra, ai vào, ai xuống, ai lên, không thể nào chệch ý “theo đúng tinh thần “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”.” (1)

Hơn thế nữa, ngoài vòng tuyển trạch của đảng, sợi dây 96 còn có thêm một vòng thứ hai của quốc hội “Đối với người được lấy phiếu tín nhiệm ở hai nơi thì việc đánh giá tín nhiệm đối với cán bộ sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở xem xét tổng thể kết quả phiếu tín nhiệm ở từng nơi” (2).

Tổng Trọng đã khởi động bộ máy chuẩn bị và có lộ trình cho vòng thứ hai. Sáng 11/5, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 23, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa

đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (3).

Nghị Quyết này vận dụng theo tinh thần của Quy định 95 được đánh giá cao và sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc Hội sắp tới và sẽ đưa vào thực hiện tại kỳ họp kế tiếp.

Với những quy định chặt chẽ và sự chuẩn bị “rất nghiêm túc, chu đáo, bài bản, cầu thị và có tính tự phê bình sâu sắc”. Việc xem xét, cho ý kiến diễn ra “trong không khí thẳng thắn, chân tình, trách nhiệm cao” như vậy Tổng Trọng đã có toàn quyền sắp những quân cờ chiến lược theo ý của mình mà không còn gì phải lẩn tránh.

Có ý kiến cho rằng, có thể có những quân bài bướng bỉnh muốn lật ngược tình thế như hiện đang có đơn tố cáo Vương Đình Huệ và Lê Minh Hưng liên quan đến ngân hàng SCB và các bê bối tài chính tín dụng đang lưu truyền trên mạng. Không lo, kết luận diễn văn bế mạc kỳ họp Tổng Trọng đã nhấn mạnh phải “*hết sức tránh tình trạng ‘Chân mình còn lấm bê bê; Lại cầm bó đuốc đi rê chân người!’*” (4).

Số phận Phạm Minh Chính rồi sẽ ra sao? Đổ đến mức nào thì mới chín? Chỉ có Tổng Trọng mới có thể trả lời! Vấn đề là không riêng Phạm Minh Chính, mà cả Võ Văn Thưởng, Tô Lâm, cả Vương Đình Huệ, nếu không muốn xuống, không muốn ra thì đừng làm đối thủ tiềm năng tranh chức Tổng Bí Thư. Nguyễn Xuân Phúc ra rìa không phải vì vợ là trùm cuối Việt Á, không phải vì chịu trách nhiệm các sai phạm của chính phủ, tất cả chỉ là cái cớ.

Đã vào tới BCT chẳng có bàn tay nào sạch cả. Phúc phải ra đi vì lộ bài quá sớm.

1-

<https://vnexpress.net/xay-dung-quy-hoach-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-nhiem-ky-moi-4606449.html>

2-

<https://xaydungchinhhsach.chinhphu.vn/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-be-mac-hoi-nghi-trung-uong-giua-nhiem-ky-119230518073335517.htm>

3-

<https://tuoitre.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-se-lay-phieu-tin-nhiem-cac-chuc-danh-nao-20230515102000119.htm>

4-

<https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=75698>

5-

<https://vnexpress.net/xay-dung-quy-hoach-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-nhiem-ky-moi-4606449.html>

Chống tham nhũng - Tổng bí thư lại... 'nói trạng'

Capture à partir de : voatiengviet.com

19/05/2023

[Trần Văn](#)



Tuyên bố bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ của BCH Trung ương đảng CSVN khóa 13, ông Trọng nói: Chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây...

Muốn biết thực chất của công cuộc phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam thế nào cứ nhìn vào chuyện ông Yên dùng đồng hồ Patek Philippe.

Tuyên bố bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN khóa 13, cho thấy ông

Nguyễn Phú Trọng vẫn thế - vẫn... “*nói trạng*” về đủ thứ chuyện! Trước hết xin điểm qua hoạt động phòng, chống tham nhũng và kết quả.

Ông Trọng tuyên bố như thế này về hoạt động phòng, chống tham nhũng: *Chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây, để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ ta. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng đã được chỉ đạo và thực hiện bài bản, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá, khẳng định quyết tâm rất cao của đảng, nhà nước và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào” (1).*

Tuy nhiên thực tế cho thấy ông Trọng vẫn thế - vẫn “*nói trạng*” và cả Bộ Chính trị, Ban Bí thư lẫn BCH TƯ đảng khóa 13 vừa đồng tình lại vừa tham gia chứng minh Tổng Bí thư đã cũng như đang nói... lấy được!

Hôm 10/5/2023 – năm ngày trước khi BCH TƯ đảng khóa 13 có hội nghị giữa nhiệm kỳ - Ban Nội chính của BCH TƯ đảng khóa 13 đã tổ chức một cuộc họp báo để “*thông báo về kết quả cuộc họp Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng – chống tham nhũng, tiêu cực*” (2). Ông Đặng Văn Dũng và ông Nguyễn Văn Yên – hai Phó Ban Nội chính của BCH TƯ đảng khóa 13 chủ trì cuộc họp này. Từ những hình ảnh mà báo giới đính kèm khi tường thuật về cuộc họp báo, có người phát giác

ông Nguyễn Văn Yên - một trong hai Phó Ban Nội chính chủ tọa cuộc họp báo - mang đồng hồ hiệu *Patek Philippe model World Time Mecca*. Giá bán chiếc đồng hồ mà ông Yên sử dụng dao động trong khoảng từ 260.000 Mỹ kim đến 270.000 Mỹ kim **(3)**, nếu quy ra đồng Việt Nam thì chừng sáu... tỷ!

Ngay sau khi phát giác vừa kể lan rộng trên mạng xã hội và bùng lên thành scandal **(4)**, công chúng không thấy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền - vốn không ngừng quảng cáo là đang... "*phòng, chống tham nhũng một cách đồng bộ, quyết liệt*" có hành động nào... "*kịp thời*" hoặc ít ra, cũng hứa sẽ làm gì đó trước biểu hiện về sinh hoạt xa hoa đến mức khó tưởng của ông Yên để thêm một lần nữa... "*khẳng định quyết tâm rất cao của đảng, nhà nước ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực*". Thiên hạ chỉ thấy các cơ quan truyền thông chính thức như Thanh Niên, VnExpress,... hoặc do thiếu kiến thức về xa xỉ phẩm, hoặc do... "*thiếu cảnh giác cách mạng*" khi lựa chọn hình ảnh, khiến ông Yên nói riêng và đảng nói chung bị... "*xuyên tạc*", vội vàng cắt cụt cánh tay ông Yên mang đồng hồ trên tấm ảnh họ lỡ chọn đăng **(5)**.

Ông Nguyễn Văn Yên vốn là Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc của Ban Nội chính BCH TƯ' đảng. Ban Nội chính của BCH TƯ' đảng là "*cơ quan tham mưu, giúp việc cho BCH TƯ' đảng và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, phòng - chống tham nhũng, cải cách tư pháp, đồng thời là cơ quan chuyên về công tác nội chính của đảng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương*". Đầu năm

ngoại (1/2022), ông Yên được Ban Bí thư lựa chọn và bổ nhiệm làm *Phó Ban Nội chính*. Vào thời điểm đó, ông Phan Đình Trạc – vừa là Ủy viên Bộ Chính trị, vừa là thành viên Ban Bí thư – khẳng định, việc lựa chọn, bổ nhiệm ông Yên là “*sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện lâu dài của ông Yên*” (6).

Muốn biết thực chất của công cuộc phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam thế nào cứ nhìn vào chuyện ông Yên dùng đồng hồ *Patek Philippe*. Nếu thanh liêm, chẳng viên chức nào có thể dư giả tới mức không cần đắn đo về giá để sắm đồng hồ như vậy, song chuyện đó không quan trọng bằng việc lãnh đạo cơ quan chuyên trách “*phòng, chống tham nhũng, tiêu cực*” thản nhiên phô bày sự giàu có của ông ta trong sinh hoạt thường nhật. Tình huống này chỉ có thể xảy ra khi Tổng Bí thư, các thành viên trong Bộ Chính trị, các thành viên trong Ban Bí thư, các thành viên trong BCH TƯ đảng, các thành viên trong Ban Nội chính của BCH TƯ đảng cùng xem điều đó là bình thường. Khi giàu có bất thường được xem là đương nhiên thì chuyện điều tra người này, kỷ luật người kia, tổng giám người nọ vì tham nhũng, tiêu cực chắc chắn vì... lý do khác! Thế thôi!

Làm sao có thể đồng hóa chuyện xử lý một số Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư, thành viên BCH TƯ đảng,... vì đã tham nhũng, tiêu cực với... “*phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt*” khi công khai chấp nhận, thậm chí tiếp tục cất nhắc những viên chức thản nhiên phô bày sự xa hoa mà ai cũng biết là dựa vào đâu, nhờ vào điều gì như ông Nguyễn Văn Yên? Thế nào là... “*quyết tâm rất cao của đảng, nhà nước*”, là... “*không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào*” nhưng các hệ thống vẫn nhất trí, phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm giữ cho ông Yên

“vô sự” và sức ép quá lớn, hệ thống truyền thông chính thức hoảng sợ tới mức thiếu tỉnh táo, vội vàng... “*khắc phục hậu quả*” bằng cách... cắt bỏ cánh tay ông Yên đang mang *Patek Philippe*?

Chú thích

(1)

<https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-cong-tac-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-de-lai-dau-an-noi-bat-20230517115903412.htm>

(2)

<https://thanhvien.vn/pho-truong-ban-noi-chinh-tu-khong-co-chuyen-bat-duoc-ba-nguyen-thi-thanh-nhan-roi-giau-185230510174501541.htm>

(3)

<https://www.chrono24.com/patekphilippe/patek-philippe-world-time-mecca--id20138658.htm>

(4)

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=643835531119791&set=p.643835531119791>

(5)

<https://www.facebook.com/trung.lenghien/posts/pfbid023AXTK9Qf7Ke5ZMCm1PNJ6aTT1kCMXJ3HT6R3GoKTreYRJFfiWkaWUo3CSGQrAv7zl>

(6)

<https://vnexpress.net/ban-noi-chinh-trung-uong-co-them-mot-pho-ban-4422308.html>

Khi ‘cán bộ, công chức sợ trách nhiệm, co cụm, cầu an’

20/05/2023 Trần Văn

Capture à partir de :voatiengviet.com



Screenshot

Sách về TBT Nguyễn Phú Trọng.

Khi “cán bộ, công chức sợ trách nhiệm, co cụm, cầu an” trở thành vấn nạn càng ngày càng trầm trọng, tại sao Tổng Bí thư đảng CSVN lại khoe “công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng hơn, đúng mức hơn với vị trí, vai trò là ‘then chốt của then chốt’, có nhiều cách làm, quy định mới, hiệu quả cao hơn”?

Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư đảng CSVN không chỉ... “*nói trạng*” về hoạt động phòng, chống tham nhũng lúc tuyên bố bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN khóa 13 mà còn... “*nói trạng*” về tình hình kinh tế - xã hội!

Ngày 9/5/2023, khi thay mặt chính phủ Việt Nam báo cáo về thực trạng kinh tế - xã hội với Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư (KHĐT) tiếp tục cảnh báo về chuyện... *nhiều doanh nghiệp lớn đã phải bán gần hết tài sản, bán sạch những gì có thể bán được và giá bán chỉ bằng 50% giá trị thực cho ngoại quốc (1)!*

Từ đầu thập niên 2020 đến nay, kinh tế - xã hội Việt Nam giống như một cỗ xe đang đổ dốc nhưng không có thắng. Bất kể những cảnh báo từ một số viên chức hữu trách, cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền vẫn bất động, không đề ra được bất kỳ giải pháp hữu hiệu nào nên tình hình càng ngày càng bi đát.

Đó cũng là lý do khi trình bày về thực trạng kinh tế - xã hội như vừa kể, Bộ trưởng KHĐT lại tiếp tục nhấn mạnh: *Chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần, rất nguy hiểm!* Đồng thời tiếp tục than về... *“tinh thần giải quyết công việc chưa tốt nên rất khó”* và khả năng đạt được chỉ tiêu tăng trưởng của năm nay... *“rất thách thức”*.

Trước đó một tháng (4/2023), khi tham dự cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội quý 1 do UBND TP.HCM tổ chức, ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư TP.HCM nhận định: *Nếu mỗi quý là một trận đấu thì TP.HCM đã thua đậm trận đầu. Dù đã dự đoán sẽ đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng không thể ngờ kết quả lại tụt xuống sâu như vậy (2)!*

Cần nhớ, ngoài chuyện là thành viên chính phủ, đảm nhận vai trò Bộ trưởng KHĐT, ông Nguyễn Chí Dũng còn là Ủy viên BCH TƯ đảng. Ông Nguyễn Văn Nên vừa là Ủy viên BCH TƯ đảng, vừa là thành viên Bộ Chính trị và là người chịu trách nhiệm chính đối với kinh tế - xã hội của TP.HCM, nơi luôn dẫn đầu về mức độ đóng góp cho ngân sách.

Ở một nơi như Việt Nam và như những gì thiên hạ đã biết về đảng CSVN, chắc chắn những cá nhân như ông Dũng, ông Nên không lên tiếng như vừa trích dẫn nếu thực trạng kinh tế - xã hội không trầm trọng đến mức vô vọng. Tổng Bí thư đảng CSVN luôn ở trên... mây hay... *“nói trạng”* đã thành thói quen và

vì luôn cương quyết chống... “*tự diễn biến, tự chuyển hóa*” để thành thật, thực tế hơn, nên mới dũng dạc tuyên bố: *Về kinh tế - xã hội, cơ bản thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả (?)*.

Số lượng doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, số người thất nghiệp vẫn càng ngày càng cao và chưa biết đến lúc nào mới ngừng. Từ giữa năm ngoái đến nay, không chỉ thành phần vốn thuộc loại yếu thế trong xã hội lao đao mà tất cả các giới đều điêu đứng, khốn cùng và hệ thống chính trị, hệ thống công quyền không những không tìm được lỗi ra mà còn không muốn làm gì. Khi “*cán bộ, công chức sợ trách nhiệm, co cụm, cầu an*” trở thành vấn nạn càng ngày càng trầm trọng (3), tại sao Tổng Bí thư đảng CSVN lại khoe “*công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng hơn, đúng mức hơn với vị trí, vai trò là ‘then chốt của then chốt’, có nhiều cách làm, quy định mới, hiệu quả cao hơn*”?

Đến giờ, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam vẫn chỉ do một đảng lãnh đạo nhưng rõ ràng đang xảy ra tình trạng “*trống đánh xuôi, kèn thổi ngược*” khi đánh giá, nhận định về thực trạng kinh tế - xã hội. Ngẫm kỹ thì dẫu có... “*xuôi*” hay... “*ngược*” cũng đều quy về một mối – phải bỏ trách nhiệm. Thay vì hành động, những cá nhân đại diện cho chính phủ chỉ lặn đi, lặn lại chuyện “*đã cảnh báo nhiều lần, rất nguy hiểm*” là... “*hoàn thành nhiệm vụ*”. Quốc hội cũng thế. Trên tất cả là Tổng Bí thư, bất chấp thực tế dũng dạc khẳng định: *Nửa đầu nhiệm kỳ khóa 13, với ý chí, quyết tâm cao và tinh thần “Tiền hô hậu ủng”,*

“Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đảng ta, đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

“Nói trạng” dường như không chỉ là cách rũ bỏ trách nhiệm, trút toàn bộ hậu quả cho “một bộ phận cán bộ, công chức” gánh mà còn là phương thức tô vẽ vai trò cá nhân. Đừng ngạc nhiên tại sao trong khi từng người Việt cảm nhận càng ngày càng rõ kinh tế - xã hội bế tắc thế nào mà Ban Tuyên giáo của BCH TƯ đảng vẫn đứng ra chủ trì “Lễ công bố, giới thiệu sách ‘Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam’ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” đã được xuất bản bằng bảy ngoại ngữ và yêu cầu NXB Chính trị quốc gia “phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá về mức độ quan tâm của dư luận các nước khác về cuốn sách để qua đó tiếp tục có các đề xuất về việc dịch thêm ra ngoại ngữ khác”. Tại sao tổ chức dịch, xuất bản, giới thiệu sách của Tổng Bí thư không xảy ra tình trạng “cán bộ, công chức sợ trách nhiệm, co cụm, cầu an” như kinh tế - xã hội? “Tiền hô hậu ủng. Nhất hô bá ứng. Trên dưới đồng lòng. Dọc ngang thông suốt” như vậy đem lại no ấm cho ai?

Chú thích

(1)

<https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-cong-tac-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-de-lai-dau-an-noi-bat-20230517115903412.htm>

(2)

<https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-truong-khdt-nhieu-doanh-nghiep-lon-da-phai-ban-gan-het-tai-san-20230509125336237.htm>

(3)

<https://xaydungchinh sach.chinhphu.vn/can-bo-cong-chuc-co-cum-cau-an-so-tra-ch-nhiem-phai-giai-phong-tu-tuong-3-khong-119230416135914302.htm>

(4)

<https://baotintuc.vn/thoi-su/xuat-ban-cuon-sach-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-tro-ng-bang-7-ngoai-ngu-20230519182427584.htm>